

เอกสารข่าวรายปักษ์  
โดย สำนักประชาสัมพันธ์  
และสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



# bulletin

ปีที่ 1 ฉบับที่ 17  
16-31 ส.ค. 57

## Forward p.2

บัณฑิตวิทยาลัยเสริมสร้าง  
องค์ความรู้สู่อาเซียน

## Recent news p.4

อีกครั้ง Born to be PR 2

## BSRU Spot p.7

MoU สหประชาชาติที่ปรึกษาด้าน  
การวัดการ TAMMIC

Violet Frame

“HU-SO”  
&  
SCI-TEC  
เราจะก้าว

อ่านต่อหน้า 3 —



## บัณฑิตวิทยาลัยเสริมสร้างองค์ความรู้สู่อเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) โดยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์ สังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 140 คน

โครงการดังกล่าวนำโดย ผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(ว่าที่อธิการบดีรอโปรดเกล้าฯ) เป็นประธานเปิดงาน ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเสวนาการจัดการศึกษาอาเซียนในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้มีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน และมีการตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดงาน •



▲ ครูอาจารย์ สังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียน



▲ จากซ้าย ผศ.ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ร่วมเสวนาการจัดการศึกษาอาเซียนในสถานศึกษา







## “HU-SO” & SCI-TEC เราจะก้าว

▶ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
◀ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อชาวคณะของตนว่า จะพาองค์พวยของคณะไปยังตำแหน่งที่ก้าวหน้าทั้งในมิติแห่งคุณภาพ และความก้าวหน้าในศักยภาพของบุคลากร ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์รวมถึงพันธกิจของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชาวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้ด้วยแนวคิด HU-SO กล่าวคือ H : Harmony (ปรองดอง/เอกภาพ) U : Urbanity (สุขภาพ) S : Succour (สงเคราะห์) O : Opportunity (ให้โอกาส) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาแห่งการดำเนินงานของคณะที่ว่า “จังหวัดและความงามแห่งการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเป็นเอกภาพ” และให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเป็นฐานหลักแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ เชี่ยวชาญเชิงภาษาและเต็มเต็มคุณค่าด้านคุณธรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างทั่วถึง อีกทั้งทำนุบำรุง อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” คณะวิทยาศาสตร์ฯจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต แต่ก่อนที่บัณฑิตจะมีคุณภาพ ทางคณะต้องสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและคณาจารย์ ให้มีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย

### ● Road Map (4 ปี): ัญญาประชาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ประกาศว่า ในปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาการศึกษาเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม โดยใน กระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายเกียรติยศนั้นประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติในแต่ละปีดังนี้ ปีที่ 1 สายงานเดิม นโยบายเดิมที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 เสริมงานใหม่ สร้างสรรค์รูปแบบงานใหม่ๆ ที่ตอบสนองพันธกิจการจัดการศึกษาของคณะ และนำไปสู่การใช้เวลาดำเนินงานต่อเนื่องในปีที่ 3 ซึ่งเป็นเวลาของการก้าวอย่างมั่นใจในแผนงานใหม่ๆ ที่อยู่นโยบายที่ได้ให้สัญญาต่อประชาคม ชาวมมนุษยศาสตร์ฯ ปีที่ 4 ภาพสุดท้ายที่วางไว้จะกลายเป็นความสำเร็จของแผนนโยบายต่างๆ

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต

โกวิทวาทิ ได้วางแผนงานไว้ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ แผนงานระยะสั้นในปีแรก เป็นการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาคมที่ต้องการแก้ไข และแผนงานระยะที่ 2 จะเป็นการเน้นคุณภาพด้านการศึกษาระบบบริการวิชาการและกิจกรรมต่างๆ และแผนสุดท้ายคือแผนระยะยาวหลังจาก 4 ปีของคณะทำงาน เพื่อที่จะปูพื้นฐานแนวทางไปยังปีต่อไปของคณะ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ

### ● ท้าอาวคณะก้าวอย่างไร?

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวรูปธรรมในทางปฏิบัติที่จะทำให้ผลของ Road Map ปรากฏขึ้นในฐานะผู้นำทีมพัฒนาจะมีการบูรณาการด้านต่างๆ อย่างสอดคล้องประสานกัน และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในภายนอกคณะ เช่น มีการบูรณาการกรอบการบริหารงานออกเป็น 8 ด้าน เช่นเดียวกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ ที่จะมุ่งเน้นการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา และบริการวิชาการต่างๆ เพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติมากกว่าที่แล้มา โดยแนวทางปฏิบัติจะเป็นไปตามทิศทางดังต่อไปนี้ ใหม่ สร้างสรรค์รูปแบบงานใหม่ๆ ที่ตอบสนองพันธกิจการ

(อ่านต่อหน้า 6)

## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

▼ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)



## รวมพลัง มบส. ถวายสัตย์ปฏิญาณ จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี **ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ว่าที่อธิการบดีรอโปรดเกล้าฯ) ประธานในพิธี กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชชมหาราช และตัวแทนของแต่ละคณะขึ้นวางพานพุ่มตามลำดับ ได้แก่ **ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์** คณบดีคณะครุศาสตร์ **ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน**

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **ดร.ธิดา อมร รอดคนบดี** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ** รองอธิการบดี ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ และ**นายศุภกิจ อาจวิชัย** นิสิต นายกองค้การบริหารนิสิตฯ สำนักกิจการนิสิต นักศึกษา

ก่อนเสร็จสิ้นพิธี ประชาคมบ้านสมเด็จฯ ได้ร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญ พระบารมี กึกก้องทั่วอาณาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และจะปฏิบัติตนตามคำสัตย์ที่ได้ให้ไว้ว่า “จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสืบไป” ●

▼ บรรยากาศกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ลานหน้าอาคาร 11



## งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ มบส.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคาร 11 โดยมี **ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ว่าที่อธิการบดีรอโปรดเกล้าฯ) เป็นประธานในพิธี ภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยชุดการแสดงจากคณะต่างๆ ได้แก่ รำอวยพรและเพลงฉ่อยสุขสันต์วันปีใหม่จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชุด Vitya New Gen จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ชุดหนุ่มหล่อ สาวสวย จากคณะวิทยาการจัดการ ชุด Material Girl จากคณะครุศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการแสดงจากสำนักงานอธิการบดีในชุด Generation Dance ภายใต้บริเวณการจัดงานต่างล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมใจนำมาเลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่ อาทิ ซูชิ ขนมจีนน้ำยา กระเพาะปลา บำป๋าคิว หอยทอด ลอดช่องวัดเจษฎม และอื่นๆ อีกกิจกรรมที่สร้างสีสันภายในงานคือการจับสลากแจกของขวัญปีใหม่ ซึ่งในปีนี้มีรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำจำนวน 9 เส้น ประกอบไปด้วย สร้อยคอทองคำ 2 สลึง จำนวน 2 เส้น และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 7 เส้น และมีรางวัลใหญ่อื่นๆ อีกมากมายที่คณะผู้บริหารนำมาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ●

▼ นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก



## ลดเอดส์ให้เหลือศูนย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์และมอบของรางวัลตลอดทาง เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารและตระหนักถึงแนวทางการป้องกันและการรักษาตัวของผู้ป่วย

สถิติจากองค์การอนามัยโลกปี 2556 ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 35 ล้านคน โดยเป็นเด็กต่ำกว่าอายุ 15 ปี 3.2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ไปแล้วทั้งหมด 1.5 ล้านคน ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดปี พร้อมกับนี้นิสิต นักศึกษายังร่วมติดโบว์สีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันเอดส์โลกอีกด้วย ●



## Recent news

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

▼ บรรยากาศโครงการ Born to be PR 2 “พัฒนาบุคลิกภาพของ  
นักประชาสัมพันธ์”

# อีกครั้ง !! Born to be PR 2



ผ่านไปไปแล้ว ...กับ โครงการ Born to be PR 2 ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์” เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

Born to be PR เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ผลิตงานสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ โดยได้รับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อ

เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

สำหรับครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์” โดยวิทยากรจาก บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) ได้สอนเทคนิคการแต่งหน้า ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องจุดบกพร่องของรูปหน้าที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกเข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 80 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปรานี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ●



▼ วิทยากรในโครงการจาก บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MTI) ให้ความรู้ด้านเทคนิคการแต่งหน้าและแนะนำการแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า



## สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรคปี 2

▲ นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยดูแลการฝึกปฏิบัติของสามเณร ในโครงการสามเณรผลิตสื่อสร้างสรรคปี 2

กิจกรรมที่ดี สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรคปี 2 โดย สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุ่มาราม จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา “สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรคปี 2” จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เข้ากับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์

ที่มุ่งเน้นให้สื่อสามารถใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ แบ่งการอบรมทักษะต่างๆ เป็น 2 วัน จากคณาจารย์ในสาขา อาทิ วันแรกของการมี การบรรยายในหัวข้อต่อยอดจากการอบรมในปีที่ผ่านมา เนื่องจากที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นสามเณรที่ผ่านการอบรมในครั้งก่อน ในหัวข้อ “ศิลปะการเล่า” จาก อ.ไชยสิทธิ์ สมบูรณ์

ช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ บริเวณพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในหัวข้อ “การถ่ายภาพเคลื่อนไหว” จาก อ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ และอ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการถ่ายทำ เพื่อนำกลับมาตัดต่อที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย อ.ชาลิ มหาบรรพต ที่ปรึกษาโครงการ คอยให้คำแนะนำการฝึกอบรม

ทักษะการผลิตผลงานอย่างใกล้ชิด

วันที่สองของโครงการ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการลำดับภาพผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป” ซึ่งได้วิทยากรมากความสามารถอย่าง ผศ.ดิเรก อัดฮาด จากสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกับ คุณเจีร์นัย แดงดี นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์คณะวิทยาการจัดการ โดยกิจกรรมทั้งเช้าและบ่ายเป็นการนำเอาไฟล์จากการถ่ายทำในสัปดาห์ก่อนที่ฝึกภาคสนาม นำกลับมาเข้าสู่กระบวนการลำดับเสียง – ภาพในโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Premiere Pro บนระบบปฏิบัติการ Macintosh หลังจากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 60 รูป และวิทยากรที่เสียสละประจำกลุ่มซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (กลุ่มสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี และมีแผนในปีถัดไปจะพัฒนาหัวข้อในการอบรมกับสามเณรกลุ่มเดิมในเรื่องการผลิตเนื้อหาในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ต่อไป โดยช่วงท้ายของการอบรมได้รับเกียรติจาก อ.สุเมธ ใจเย็น รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวปิดโครงการดังกล่าว ●

จัดการศึกษาของคณะ และนำไปสู่การใช้เวลา  
ดำเนินงานต่อ

### • ด้านการบริหารและแผนงาน

แนวทางการบริหารโดยยึดหลักการบริหาร  
งานด้วยหลักธรรมาภิบาลยังคงเป็นประเด็นที่  
ผู้นำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ในกลยุทธ์การ  
กระตุ้นพลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลจะ  
ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้  
เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ หรือ  
เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสร้างขวัญและกำลังใจ  
แก่บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานโดยมีระบบการ  
มอบรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ อย่างไร  
ก็ตามเนื่องจากหน่วยงานคณะเป็นศูนย์กลาง  
ของการให้บริการประสานงานแก่นักศึกษาคณาจารย์  
ภายในคณะ ตนจะยังคงมอบนโยบายให้บุคลากร  
เน้นการให้บริการอย่างมี “จิตบริการ/จิตสาธารณะ”  
มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ อดทน และกระจายระบบข้อมูล  
ต่างๆ ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายระบบงาน  
ธุรการและสารบรรณระหว่างคณะและสาขาวิชา

ในส่วนของ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกววิท  
ที่จะมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการไว้ล่วงหน้า  
บริหารจัดการด้วยความรอบคอบสามารถคาดการณ์  
สถานการณ์ได้จากข้อมูลที่มีอยู่และทำให้สามารถ  
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อ  
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
จะมีการวางแผนงานและการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  
เพื่อเป็นการพัฒนาให้บุคลากรมีอุปนิสัยในการ  
ทำงานและมีความคิดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และมี  
นโยบายการกระจายอำนาจให้รองคณบดีสามารถ  
ตัดสินใจงานในระดับสาขาได้โดยไม่ต้องผ่าน  
คณบดีเพื่อสร้างความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

### • ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์  
โยธิน จะมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการ  
สอนเชิงบูรณาการกับภาษาอังกฤษ/ภาษา  
เพื่อนบ้าน จะมีการนำร่องเปิดหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของ  
สังคมรวมถึงประชาคมอาเซียน อาทิ หลักสูตร  
การแปลไทย-อังกฤษ ไทย-จีน เป็นต้น และ  
ที่เป็นเรื่องใหม่ คือ เปิดหลักสูตรที่สอนเป็น  
ภาษาอังกฤษ 1 สาขาวิชา งานพัฒนานิสิต  
นักศึกษา จะนำนโยบาย exit-exam มาปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม ทบทวนข้อบังคับว่าด้วย  
การประเมินผลการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุด  
ของผู้เรียน ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ จะ

มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องนักวิจัย/  
นักสร้างสรรค์ที่มีผลงานเด่น ผลิต เผยแพร่  
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ อาเซียน  
นานาชาติ อีกทั้ง บริการวิชาการ/พัฒนาสังคม  
โดยสนับสนุนนโยบาย “หนึ่งสาขาวิชา หนึ่ง  
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการ  
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง”

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกววิท  
กล่าวว่า “ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คือ หัวใจ  
ของคณะวิทยาศาสตร์” การเรียนการสอนต้อง  
เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เพียงการนั่งจดในห้องเรียน  
จะมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาสามารถ  
คิดและวิเคราะห์เป็น เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไป  
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าใจต่อการ  
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  
ต่างๆ และหลังจากนี้คณะจะสนับสนุนงานที่มี  
ลักษณะบูรณาการ การทำงานร่วมกันในหลาย  
ระดับ ได้แก่ ภายในสาขาวิชา ระหว่างสาขา  
วิชาและภายนอกคณะ รวมถึงความร่วมมือ  
ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย และในอนาคต  
อันใกล้นี้ ทุกคนอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลง  
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่

### • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย

ผู้นำของคณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ให้ความสำคัญ จัดทำฐานข้อมูล  
ภูมิปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนด้านมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์

และในส่วนงานวิจัยต่างๆของสาขาวิชาการ  
แพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้  
ช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้เป็นอย่างดี การนำ  
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยนำมาประยุกต์ใช้ให้  
เกิดประโยชน์ชีวิตประจำวัน

### • ด้านวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน วางแผนไว้ว่าจะ  
จัดทำสารสนเทศบนเว็บไซต์แบบสองภาษา  
(ไทย-อังกฤษ) เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะ  
และรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากประชาคม  
อาเซียนและประชาคมโลก

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกววิท  
ให้ความเห็นว่า โดยสายงานวิทยาศาสตร์แล้ว  
งานวิจัยถือเป็นสิ่งที่สร้างผลงานให้คณะมา  
โดยตลอด เพราะความเป็นอินเตอร์เช่นนี้  
ของงานวิจัยที่มีภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อสาร  
จะนำพาคณะให้ก้าวเข้าสู่ประชาคม AEC ได้  
อย่างเต็มภาคภูมิ

### • ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณบดีคนใหม่ประกาศว่า แนวทางของตน  
นั้นจะ “ไม่เพิ่มภาระงานเอกสารให้แก่ผู้สอน”  
โดยจะใช้การบูรณาการระบบการประกัน  
คุณภาพการศึกษากับระบบการประเมินความ  
ดีความชอบเพื่อให้สามารถวัดผลงานได้อย่าง  
เป็นรูปธรรมโดยการจัดระบบการสะสมผล  
งานรายบุคคลเพื่อการประกันคุณภาพตนเอง  
ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์  
โยธินเชื่อว่า “เมื่อคนมีคุณภาพองค์กรย่อมมี  
คุณภาพเช่นกัน”

ส่วนทางคณะวิทยาศาสตร์เองก็ไม่แพ้กัน  
การดูแลประกันคุณภาพภายใต้คณบดี รอง  
ศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกววิท มีการตั้ง  
กลไกในการตรวจสอบประกันคุณภาพของ  
คณะและสาขาวิชาอยู่เสมอ ไม่ใช่เป็นการ  
หาจุดบกพร่องของคณาจารย์ แต่เป็นการช่วย  
กันสอดส่องดูแลว่าควรปรับปรุงอะไรหรือเพิ่ม  
เติมส่วนไหน และพัฒนาระบบการบริหาร  
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ  
ทำงานที่ซ้ำซ้อน มีความโปร่งใส และสามารถ  
ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ •

### • ขอข้อมูลเฉพาะ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์  
โยธิน

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์  
และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกววิท

### วุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy สาขาวิชา Aquatic sci-  
ence University of porto,portugal

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



## คณะวิทยาการจัดการ MoU สมาคมที่ปรึกษาด้านการ จัดการ TAMMIC

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 อ.ดร.ไพฑูรย์  
มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ  
สมาคมที่ปรึกษาด้านการจัดการ การตลาด  
และอุตสาหกรรม TAMMIC (ที่ปรึกษา Thai  
SP ในสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง  
อุตสาหกรรม) โดยมีอาจารย์วันชัยบุญสำราญ  
นายกสมาคมและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นสักขี  
พยาน ณ สตูดิโอ อาคาร 2 ชั้น 12 A

สมาคมที่ปรึกษาด้านการจัดการ การตลาด  
และอุตสาหกรรม TAMMIC ได้ตกลงทำความ  
ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  
ระหว่างบุคลากรนักวิชาการของมหาวิทยาลัย



▲ อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การ  
ต้อนรับผู้บริหารจาก TAMMIC ในการทำบันทึกข้อตกลงความ  
ร่วมมือ ณ สตูดิโอ อาคาร 2 ชั้น 12A

กับนักปฏิบัติการภาคเอกชน เพื่อนำทักษะ  
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไป  
ประยุกต์ใช้ให้เกิดแก่นักศึกษา องค์การภาครัฐ  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์  
ความรู้ และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียน AEC

ทั้งนี้ อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ได้นำคณะผู้  
บริหาร TAMMIC เยี่ยมชม สถานีโทรทัศน์  
เพื่อการศึกษา Green World Edutainment  
Channel และทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ Studio  
เพื่อให้คณะผู้บริหาร TAMMIC ได้ประยุกต์  
ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์  
สำหรับกิจกรรมในภายภาคหน้า ●



## คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สถาบันนานาชาติ โนเวชัน เปิดตัวโครงการ “การ ทดสอบอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age) ครั้งแรกใน ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
นำโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวิวัฒน์ ร่วมกับ  
สถาบันนานาชาติโนเวชัน ในเครือบริษัท  
นานาชาติ จำกัด แถลงข่าวลงนามความร่วม  
มือเปิดตัวโครงการบริการทางวิชาการ “การ  
ทดสอบอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age)  
ครั้งแรกในประเทศไทย” และจัดทำวิจัยระดับ  
ชาติ หัวข้อ “ผลการเรียนรู้ของ Personalised  
Learning กับวิชาคณิตศาสตร์”

การทดสอบอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths  
Age) ด้วยโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์  
ออนไลน์จากประเทศอังกฤษ “Maths-Whizz  
(แมทส์-วิซซ์) เขียนคณิตศาสตร์” จะช่วย  
ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ออก  
มาเป็นรายบุคคลว่าเด็กมีอายุทางคณิตศาสตร์  
อยู่ในระดับใด และจะพัฒนาอย่างไรให้เด็ก  
เก่งคณิตศาสตร์ หรือเรียนคณิตศาสตร์อย่าง  
มีหลักการเป็นของตนเองตามวิถีทางของ  
วิชาคณิตศาสตร์อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ



▲ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวิวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  
สถาบันนานาชาติโนเวชัน ในเครือบริษัท นานาชาติ จำกัด

ในชีวิตการเรียน และการทำงานของเด็กต่อ  
ไปในอนาคต โดยจะจัดขึ้นสำหรับนักเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่  
15 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยาและหลังจากรวบรวมผลการทดสอบ  
อายุทางคณิตศาสตร์จากนักเรียนทั่วประเทศ  
แล้วก็จะนำมาวิจัยถึงผลของการเรียนรู้ของ  
Personalised Learning กับวิชาคณิตศาสตร์  
ต่อไป เพื่อตอบข้อสงสัยประสิทธิภาพ  
ของโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์  
“แมทส์-วิซซ์ เขียนคณิตศาสตร์” ว่าสามารถ  
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์รายบุคคล  
ของนักเรียนได้จริง

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวิวัฒน์ คณบดี คณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา กล่าวว่า “ในการเรียนการสอน  
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนนั้น มีเนื้อหาที่ต้อง  
เรียนหลากหลาย และต้องยอมรับว่าบางหัวข้อ

ของคณิตศาสตร์ นักเรียนบางคนอาจเกิดความ  
ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจตามแต่แต่ละกรณี หากเรียน  
รู้แล้วเกิดความไม่เข้าใจ และปล่อยทิ้งถม  
ไว้เป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้เกิดความเบื่อ  
หน่าย ท้อแท้ต่อการเรียนและอาจจะส่งผลต่อ  
เนื้อไปยังวิชาอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน  
ประเด็นนี้ถ้ามีการตรวจพบหรือค้นพบตั้งแต่  
ต้นทางว่า เนื้อหาใด เรื่องใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ  
และหาทางแก้ได้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ทางคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา โดย สาขาคณิตศาสตร์ ได้วิเคราะห์  
โปรแกรม แมทส์-วิซซ์ ของนานาชาติ แล้ว  
พบว่า เป็นโปรแกรมที่ดีสามารถวัดอายุทาง  
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ตลอดจนใช้เป็น  
เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และเครื่อง  
มือช่วยสอนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่ม  
ต้นของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการ  
สอนคณิตศาสตร์” ●

## Recent new

กองบรรณาธิการ  
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

# ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯชุดใหม่ บวกรวบรวมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหาร  
และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชลลดา  
พงศ์พัฒนาโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์

อาจารย์วิญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดี  
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์ดร.พัชชญา วรรณบวรเดช รอง  
คณบดีฝ่ายวิชาการและบริการแก่สังคม

อาจารย์สมบัติ สมศรีพลอย รองคณบดีฝ่าย  
บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิ  
รัตน์วรเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ  
วิเทศสัมพันธ์

อาจารย์กัญยาวรรณธ์ กำเนิดสินธุ์ รอง  
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและศิลป  
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติ  
พานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา  
และบริการวิชาการแก่สังคม

อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

จัดพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระเจ้าพระยาบรม  
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพิธีสักการะ  
พระพุทธรูปประจำคณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ ณ ศาลาอาคารพระยาสีหราช  
เดโชชัย (อาคาร 27) และเพื่อความเป็นสิริมงคล  
ในโอกาสการเริ่มปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารชุด  
ใหม่และบุคลากร ประจำสำนักงานคณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ •

▼ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน คณบดีคณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



▼ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพิธีบวงสรวง  
ศาลสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อ  
ความเป็นสิริมงคล



## ภาพยนตร์ฯ บ้านสมเด็จฯ จัดเทศกาลหนัง “ฟิล์มหนัง รุ่นที่ 1”

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์  
และมัลติมีเดีย) คณะวิทยาการจัดการ จัด  
เทศกาลฉายหนัง “ฟิล์มหนัง รุ่นที่ 1” ขึ้น ในวัน  
พุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ  
อาคาร 2 ชั้น 12A

เทศกาลฉายหนัง “ฟิล์มหนัง รุ่นที่ 1” จัดขึ้น  
ภายใต้แนวคิดความต่างที่ความหลากหลาย  
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และ  
มัลติมีเดีย ผ่านการนำเสนอผลงานภาพยนตร์  
สั้น มิวสิควิดีโอ และตัวอย่างภาพยนตร์ จำนวน  
12 ผลงาน อาทิ Dark shadows มันเปลี่ว  
มาก มู่หลาน Edward มือกรรไกร สามวัน  
สองคืน ฯลฯ ซึ่งได้ อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  
(ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย) เป็นประธานในพิธี  
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ติดภารกิจ  
พร้อมด้วย อาจารย์ไชนิล สมบูรณ์ อาจารย์

ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา และอาจารย์ธีรพล ศิริทัพบ  
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงานดังกล่าว นักศึกษา  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และ  
มัลติมีเดีย) ทั้ง 3 ชั้นปี ยังได้ร่วมกันแสดง  
มุทิตาจิตให้แก่ อาจารย์ธีรพล ศิริทัพบ เนื่อง  
ในโอกาสที่อาจารย์ติดภารกิจส่วนตัวและสอน  
ในภาคเรียนที่ 1/57 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

กนกวรรณ ตุ่มพันธ์ นักศึกษาสาขา  
วิชาการสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และ  
มัลติมีเดีย) ชั้นปี 3 กล่าวไว้ว่า “มันเป็นงานเทศกาล  
เล็กๆ แต่ความเป็นกันเองของครอบครัว  
ภาพยนตร์และมัลติมีเดียมันอบอุ่น แม้จะเป็น  
ผลงานเทศกาลหนังที่จัดขึ้นแบบเรียบง่าย เป็น  
ครั้งแรกก็ตาม นอกจากนี้ พวกเราสามชั้นปี ยัง  
ร่วมกันจัดการแสดงเพื่อเซอร์ไพรส์อาจารย์ ก่อน  
การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ธีรพลอีกด้วย” •





LOGO + FONT BSRU

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และชุดแบบอักษร (FONT) ที่ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ...



เอกสารข่าวรายปักษ์ จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา วางแผนทุกวันที 1 และ 16 BSRU Bulletin เอกสารข่าว ตั้งชื่อตามสิ่งพิมพ์ The Bulletin ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ข่าวในประวัติศาสตร์วงการสิ่งพิมพ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสองนักวารสารศาสตร์คนสำคัญ คือ J.F. Archibald และ John Haynes...

คณะทำงาน BSRU bulletin

- บรรณาธิการข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
กองบรรณาธิการ : อาจารย์ปรียาภรณ์ สีบสวัสดิ์ น.ส.สุนิสา นนทวรรณ น.ส.บุษบง ชูเพียร น.ส. นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ และคณะกรรมการเครือข่าย...

การส่งข่าวเพื่อavdพิมพ์

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ■ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 11 โทร. 1115 และ 1011 ■ กล้องข้อความ BSRU NEWS facebook Fanpage และ ■ e mail : prinofbsru@gmail.com



- ช่องทางกรรับ BSRU Bulletin
ฉบับสิ่งพิมพ์
ฉบับ pdf file
ฉบับ e-book

# BIG CLEANING DAY 2014



เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริษัทวราชาโยค จำกัด จัดกิจกรรม Big cleaning days ร่วมทำความสะอาดถนนในมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ปีละครั้ง และจากการร่วมมือร่วมใจของทั้งสองฝ่ายได้ทำให้ถนนภายในมหาวิทยาลัยกลับมาสะอาดอีกครั้ง •

## ดนตรีในสวน รับลมหนาว



สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรี BSRU Winter Music in The Park 2nd ณ สวนสันติชัยปราการ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนและแสดงศักยภาพทางดนตรีของนิสิต นักศึกษา ออกสู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปี พ.ศ. 2557

การแสดงดนตรีดังกล่าว มีบทเพลงในสไตล์ Classic Jazz บทเพลงจากวงสุนทราภรณ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งบรรเลงโดยวง Bansomdej Jazz Orchestra วง BSRU Wind Orchestra และได้รับเกียรติจากนักเรียนรับเชิญกิตติมศักดิ์มากมาย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ •

## การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิญบุคลากร มบส. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” ในวันที่ 10-11 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลองบีชพญา จ.ชลบุรี สำหรับอาจารย์ และ บุคลากร ที่ไม่เคยได้ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย(ทุนภายใน) เป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-26 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดที่ : <http://research.bsru.ac.th/> •

## 3. สำนัก ร่วมมือดำเนินโครงการ “การจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งสระบายโฮม ร่วมกันดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับนายกองค์กรส่วนท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักงานปลัด พนักงานราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 •

## มาร่วมชมชีวิตผ่านงานศิลปะ

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา “มองชีวิตผ่านงานศิลป์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ ล้ำเลิศ คุณประทีป ศขบัว และคุณสมชาย วัชรสมบัติ ในวันที่เสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 6 จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต •

## มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมเสวนาผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสวนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในศุกร์วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://irdmcru.mcro.ac.th> หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 03-2261-1790 ต่อ 1200 -1202 หรือ 09-0437-0801

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 “สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) และใบตอบรับได้ตั้งแต่วันที่ – 10 มกราคม 2557

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://irdmcru.mcro.ac.th> หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 03-2261-1790 พกดก ต่อ 1200 -1202 หรือ 09-0437-0801 •